

## บทที่ 1

### บทนำ

#### หลักการและเหตุผล

หลังจากที่ประเทศไทยได้ประสบกับภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ.2540 เป็นต้นมา ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีเป็นอย่างมาก ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนเช่น ได้มีการตราพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ขึ้น โดยกำหนดให้ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย กิจการร่วมค้า ตามประมวลรัษฎากร เป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีและต้องจัดหาผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกำหนดและต้องจัดให้มีการทำบัญชีสำหรับการประกอบธุรกิจของตนโดยมีรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ และต่อมาในปี พ.ศ.2547 ก็ได้มีการตราพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 ขึ้น โดยกำหนดให้มีสภาวิชาชีพบัญชีทำหน้าที่ในการควบคุมดูแลผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี ซึ่งประกอบด้วยวิชาชีพด้านการทำบัญชี ด้านการสอบบัญชี ด้านการบัญชีบริหาร ด้านการวางระบบบัญชี ด้านการบัญชีภาษีอากร ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีด้านบัญชี และการบริการบัญชีด้านอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกล่าว ส่งผลให้ผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีต้องรับผิดชอบต่อความถูกต้องของงบการเงินของตนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นการว่าจ้างผู้ทำบัญชีจึงต้องพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณวุฒิทางการศึกษาเป็นพิเศษ สำหรับกิจการขนาดใหญ่การว่าจ้างผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติข้างต้นไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านต้นทุนเท่าไรนัก แต่สำหรับกิจการขนาดกลางและเล็กที่มีข้อจำกัดด้านรายได้และเงินทุนแล้วอาจไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ สำนักงานบัญชีจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่กิจการขนาดกลางและเล็กนิยมใช้บริการ เพราะประหยัดต้นทุน สะดวก และให้ความไว้วางใจได้

จากข้อมูลของสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดน่าน ที่ผู้ศึกษาได้นำมาเรียบเรียงขึ้นใหม่ ปรากฏว่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2548 มีผู้ประกอบการนิติบุคคลที่จดทะเบียนในจังหวัดน่านคงอยู่จำนวน 665 ราย โดยจดทะเบียนในอำเภอเมืองจำนวน 381 ราย (ที่มา : <http://www.nan.go.th>) และมีสำนักงานบริการรับทำบัญชี คงอยู่เป็นจำนวน 7 ราย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดสำนักงานบัญชีในอำเภอเมือง จังหวัดน่าน

ลำดับ ที่	ชื่อสำนักงาน บัญชี	เลขที่	หมู่	ถนน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด
1	อิสราการบัญชี	1/5	-	หน่อคำ	ในเวียง	เมือง	น่าน
2	นครน่านการบัญชี	48	8	-	กองควาย	เมือง	น่าน
3	ที แอนด์ เอ	4/3	-	อชิตวงศ์	ในเวียง	เมือง	น่าน
4	บัญชีบัณฑิต	206	-	อนันตวรฤทธิเดช	ในเวียง	เมือง	น่าน
5	เอื้อศิริการบัญชี	113	-	มหายศ	ในเวียง	เมือง	น่าน
6	ใจข้าวการบัญชี	66/3	-	รอบเมืองด้านทิศใต้	ในเวียง	เมือง	น่าน
7	สุทธิรัตน์การบัญชี	549/1	4	-	ไชยสถาน	เมือง	น่าน

ที่มา : <http://www.dbd.go.th/sites/nan>

โดยที่จังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาชนลาวซึ่งสามารถเชื่อมผ่านไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ คาดว่าดินแดนแห่งนี้จะมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ดีในอนาคต ซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจภายในจังหวัดน่านหลายประเภท รวมทั้งธุรกิจสำนักงานบัญชีด้วย แต่ทั้งนี้ ในการดำเนินธุรกิจใดๆ ก็ตามจะต้องคำนึงถึงผลตอบแทนจากการลงทุนโดยใช้เครื่องมือทางการเงินเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการลงทุนได้รับผลตอบแทนคุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนไปหรือไม่ ดังนั้นจึงต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ( Project Feasibility Study ) ก่อน เพื่อนำข้อมูล ไปประกอบการตัดสินใจต่อไป

#### วัตถุประสงค์ของการศึกษา

เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสำนักงานบัญชีในเขตอำเภอเมือง จังหวัดน่าน

#### ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทำให้ทราบความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสำนักงานบัญชีในเขตอำเภอเมือง จังหวัดน่าน
2. สามารถนำข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจในการจัดตั้งสำนักงานบัญชีสำหรับผู้สนใจ

โดยทั่วไป

### นิยามศัพท์ที่ใช้ในการศึกษา

ความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง หมายถึง ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสำนักงานบัญชี โดยการศึกษาข้อมูลจากผู้ใช้และผู้ให้บริการสำนักงานบัญชีประกอบกับสมมุติฐานที่ตั้งขึ้น

ผู้ประกอบการจดทะเบียน หมายถึง ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคลในรูปของบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

ผู้ให้บริการสำนักงานบัญชี หมายถึง สำนักงานบัญชีที่ทำหน้าที่ในการบริการจัดทำบัญชีให้กับผู้ประกอบการ

ผู้ใช้บริการสำนักงานบัญชี หมายถึง ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ว่าจ้างสำนักงานบัญชีเป็นผู้จัดทำบัญชีให้กับกิจการ

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
Copyright© by Chiang Mai University  
All rights reserved